

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Kylian Mbappé, Cầu Thủ Lừng Danh Của Đội Banh Pháp Quốc** của đồng hương **Huỳnh H. Hiền**. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời. **Trân trọng.**



KYLIAN MBAPPÉ, CẦU THỦ LỪNG DANH CỦA ĐỘI BANH PHÁP-QUỐC

Đây là hình ảnh Kylian Mbappé, cầu thủ lừng danh của đội banh Pháp-Quốc. Tuy Mbappé vừa thất bại trong cuộc tranh đua World Cup 2022, nhưng anh có một tấm lòng vàng thực sự.

Khi Mbappé mới 19 tuổi, anh là thành viên trong đội tuyển túc cầu Pháp-Quốc đoạt giải vô địch túc cầu thế giới (World Cup) năm 2018 tại Nga. Anh đã nhận được tiền thưởng 350 ngàn đô-la Mỹ cho trận chung kết và khoảng 22 ngàn 300 đô-la Mỹ cho mỗi trận đấu. Anh ấy đã tặng tất cả phần tiền nói trên, trị giá hơn 500 ngàn đô-la Mỹ, cho tổ chức từ thiện Premiers de Cordee của Pháp, một hiệp hội tổ chức các sinh hoạt thể thao cho trẻ em khuyết tật.

Mbappé nói với tạp chí Time: “Tôi không cần được trả tiền. Tôi đã ở đó để bảo vệ màu cờ sắc áo của đất nước Pháp của tôi. Ngoài ra, tôi kiếm đủ tiền – rất nhiều tiền (Mbappé sẽ thu về 128 triệu đô-la Mỹ cho mùa giải 2022/23). Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng là phải giúp đỡ những người gặp khó khăn. Rất nhiều người đau khổ, rất nhiều người mắc bệnh. Đối với những người như chúng tôi, giúp đỡ mọi người không phải là một điều gì to tát. Nó không thay đổi cuộc sống của tôi, nhưng nó thay đổi cuộc sống của họ. Và nếu nó có thể thay đổi của họ, đó là một niềm vui lớn. Tôi đã đưa số tiền đó cho tổ chức từ thiện nơi tôi là nhà tài trợ bởi vì khuyết tật là một điều gì đó rất khó khăn. Cho họ thấy rằng họ có thể chơi thể thao như mọi người, đó là điều gần gũi với trái tim tôi.”

Vậy các cầu thủ và những người hâm mộ túc cầu ở Việt-Nam học ở các cầu thủ danh tài thế giới những gì? - Cặp Bò với những người mẫu? Hình xăm kín tay, cổ, đầu, chân, ngực và cả hông đít? Mua quần áo, giày dép sang trọng, mua xe đắt tiền, tập thành ăn chơi và xài đồ sang như các đại gia? Và ngay cách ăn mừng bàn thắng cũng tương tự sao cho giống Ronaldo?

Viết tới đây, tôi lại nhớ tới hoàn cảnh một cầu thủ Việt-Nam đã bán xe hơi đi chữa chân bị gãy ở Hàn-Quốc. Tôi còn nhớ tới cầu

thủ nào đó ăn bớt tiền làm Từ Thiện của dân hâm mộ túc cầu. Tôi cũng nhớ tới mấy cái cúi đầu khúm núm của đám cầu thủ "ngôi sao" trước mấy đảng viên cao cấp trong VFF, trong thành phố hay cả tỉnh.

Nhớ tới những hoàn cảnh nghèo khó ở Việt-Nam mà phải nhờ các nhà hảo tâm nước ngoài giúp đỡ ...v.v. nghe thật đắng lòng. Thật tủ nhục vô cùng phải không các bạn?



		FINALS	GOALS SCORED
1	 MBAPPÉ	2	4
2	 PELÉ	3	3
3	 VAVÁ	2	3
4	 ZIDANE	2	3
5	 HURST	1	3
6	 RONALDO	3	2
7	 BREITNER	2	2
8	 MESSI	2	2
9	 COLAUSSI	1	2
10	 KEMPES	1	2